



ประกาศสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ
ประจำศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่ สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจประจำศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิบัติงานที่สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) โดยได้กำหนดรับสมัคร วันที่ ๕ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย ๑ ชั้น ๒ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นั้น

บัดนี้ สำนักการสอบสวนและนิติการ ได้ประมวลผลคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน จำนวน ๖ ราย ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และบัญชีดังกล่าวจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิกไป

ในการดำเนินการเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ฯ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง จะเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ตามประกาศรายชื่อฯ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวหรือปรากฏภายหลังว่า ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก รายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ แม้ว่าผู้สมัครรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ก็จะต้องถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิริยะ ฉันทดิลก)

ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติการ
กรมการปกครอง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติการประจำศูนย์ปฏิบัติการ
ด้านการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน
กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นาย นิตยเวท นิลพฤกษ์	
๒	๐๐๘	นางสาว กมลวรรณ ตริชุม	
๓	๐๑๐	นาย ปวีณ ทวีสวัสดิ์	
๔	๐๐๓	นางสาว อลินพิชา นพทวีวัฒน์	
๕	๐๐๕	นาย ศรา แพเอี่ยมอัมพร	
๖	๐๐๗	นาย นพพล บำเพ็ญบุญ	